



พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 5 ก วันที่ 15 มกราคม 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีสาระสำคัญคือ แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ โดยที่กฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติบางส่วนที่กำหนดว่าบุคคลใดซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 โดยมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณที่กำหนดไว้ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าผู้นั้นกระทำเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้พิจารณาจากพฤติการณ์หรือคำนึงถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพิสูจน์ความจริงในคดี นอกจากนี้ อัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ที่กำหนดโทษให้จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต ยังไม่เหมาะสม จึงแก้ไขปรับปรุงบทกำหนดโทษดังกล่าวเพื่อให้การลงโทษผู้กระทำความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมาย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ศาลต่างๆ ปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทราบทางอีเมล และเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th

สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดการประชุมคณะทำงานโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากศาลสูง ศาลชั้นต้น ในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม รวม 59 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา และประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล 1- ภาค 9 การประชุมดังกล่าวเป็นการชักจูงความเข้าใจและพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรรให้ศาลทั่วประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวม 10,000,000 บาท เพื่อให้ศาลนำไปจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ แก่ประชาชน ตามภารกิจเขตอำนาจศาล และพื้นที่ที่ตั้งของศาล ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศาลจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่ห่างไกลจากอำเภอเมือง เพื่อเป็นการกระจายความรู้ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางและพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ลดปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งต่างๆ นำไปสู่สังคมที่สงบสุข รวมทั้งลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล

